



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๑๕๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุรเสนา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งดังกล่าว ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ และให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง จำนวน ๓ คน มีหน้าที่ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในแต่ละรอบการประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่า ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA๑/บส.) ของผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดไปแล้วนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกท่าน นำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการ ในรูปแบบ Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๕ นาที ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๘๗๑๔๘

โทรสาร ๐๓๘-๒๗๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@dole.go.th

“เรียนดี มีความสุข”